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FUNDARGERÐ  

SKJALALYKILL VERKHEITI 

7852-002-FUN-020-V01 Svæðisskipulag Suðurhálendis 

DAGS. / TÍMI FUNDAR VERKKAUPI 

27.09.2022 SASS 

NR. FUNDAR FUNDAREFNI 

19 Greinargerð og stefnumörkun 

Fyrri hluti greinargerðar 

FUNDARGERÐ FUNDARBOÐARI FUNDARSTAÐUR 

HB 03.10.2022 SASS Leikskálar, Vík 

FUNDARMENN FYRIRTÆKI 

Arnar Freyr Ólafsson 

Ísleifur Jónasson, Nanna Jónsdóttir 

Helgi Kjartansson, Jón F. Snæbjörnsson 

Árni Eiríksson, Harpa Magnúsdóttir 

Björn Kristinn Pálmarsson 

Jón Bjarnason 

Eydís Þ. Indriðadóttir, Birgir Haraldsson 

Elín Heiða Valsdóttir, Jóhannes Gunnarsson, Ólafur Júlíusson 

Sigurður Unnar Sigurðsson 

Einar Freyr Elínarson,  

Anton Kári Halldórsson,   

Vigfús Þór Hróbjartsson 

Gísli Gíslason, Sigmar Metúsalemsson, Hrafnhildur Brynjólfsdóttir 

Árborg 

Ásahreppur 

Bláskógabyggð 

Flóahreppur 

Grímsnes- og Grafningshr. 

Hrunamannahreppur 

Rangárþingi ytra 

Skaftárhreppur 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur 

Mýrdalshreppur 

Rangárþing eystra 

UTU 

Verkfræðistofan EFLA 

Dreifing Fyrirtæki 

Bjarni Guðmundsson SASS 

Fundarskjöl Næsti fundur 

Vinnuskjöl: Kynning Október 2022 

  
 

 

Engar athugasemdir hafa borist við fundargerð 19. fundar og telst hún samþykkt.  
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Fundardagskrá 

1. Opnun fundar 

2. Drög að tillögu  

 3. Næsti fundur 

 

1. Opnun fundar 

Helgi Kjartansson bauð fundargesti velkomna og greindi frá fundi með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis þ. 

17. september þar sem vinna við svæðisskipulag Suðurhálendis var kynnt . 

2. Drög að tillögu 

Gísli Gíslason og Hrafnhildur Brynjólfsdóttir EFLU fóru yfir drög að greinargerð svæðisskipulagsins, kafla 1 til 5. 

Fundarfólk hafði fengið greinargerðina senda í drögum fyrir fundinn og fær hana aftur senda eftir fundinn með 

uppfærslum. Hér eru punktar úr umræðu um efni greinargerðarinnar. 

Kafli 3. Sterkir innviðir 

• Vegir 

o Stefna um stofnvegi um hálendið miðar við að þeir séu ekki hugsaðir til reglubundinna 

vöruflutninga. Stefnan mun ekki útiloka slíka flutninga en miðað er við að vegirnir verði ekki 

það fljótfarnir að þeir verði almennt góður valkostur fyrir slíka flutninga.  

o Umræða var um opnunartíma veganna en slíkt ræðst líklega fyrst og fremst af tíðarfari. Tölur 

í drögum um 6-8 mánuði fyrir stofnvegi sem er byggt á reynslu af opnunartíma í Hrauneyjar. 

Getum rýnt betur, hugsanlega er tíminn of langur.  Huga þarf að því að sumir staðir þola illa 

vorumferð á meðan frost er að fara úr jörðu. 

o Spurt var um tengsl flokkunar vega og umferðartalninga, en umferðartölur munu birtast í 

forsenduskýrslu. 

o Á afrétti Skeiða- og Gnúpverjahrepps er ekki merktur inn landsvegur vestan Þjórsár, sem er í 

samræmi við samtal í svæðisskipulagsnefnd á fyrri stigum. Verður skoðað.  

• Þjónustustaðir 

o Flokkun og skilgreining á þjónstustigi á skálasvæðum og fjallaseljum er tekin úr Land-

skipulagsstefnu. 

o Umræða um hvort Laugarvatn eigi að vera jaðarmiðstöð frekar en Þingvellir. Bent á að Þing-

vellir eru tenging inn á Kaldadal.  

o Sandártunga ætti að heita Selhöfði sem fellur betur að núverandi hugmyndum um upp-

byggingu á svæðinu.  

o Umræða um hvort skálasvæði eigi að hafa landnotkunina VÞ verslun og þjónusta í aðal-

skipulagi. 

o Miðum við að listi yfir fjallasel verði í viðauka eða forsenduhefti. 

o Nokkur umræða um einkaskála en skipulagsleg staða þeirra og tengdar framkvæmdir eru 

áskorun fyrir sveitarfélög. Miðum stefnumótun í svæðisskipulagi við þjóðlendulögin en þau 

taka á einkaskálum. 

• Dreifikerfi raforku og fjarskipti 

o Gera þarf ráð fyrir að fjarskiptamannvirki geti verið utan mannvirkjasvæðis og mannvirkja-

belta. 
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o Áhersla verði á fjarskiptasamband frá helstu mannvirkjum; skálum og vegum. 

o Rætt var um mögulegar breytingar á lagaumhverfni tengt dreifikerfi raforku, gæti hugsanlega 

haft áhrif á svæðisskipulagið. 

Kafli 4. Umhyggja fyrir auðlindum  

• Landslag og verndarheildir. 

o Dæmi eru um virkjankosti í rammaáætlun sem eru á svæðum sem metin eru með hátt 

verndargildi. Rætt var um að verndarheild í Skaftárhreppi verði afmörkuð með hliðsjón af 

áhrifasvæði Hólmsárvirkjunar. 

• Vernduð svæði 

o Umræða um hverfisverndarsvæði í aðalskipulagsáætlunum, en þau eru ekki á korti yfir 

vernduð svæði. Gert er ráð fyrir að þau  verði á korti í forsenduhefti svæðisskipulagsins. 

o Búrfellslundur skerðir óbyggð víðerni beggja vegna Þjórsár þegar miðað er við 10 km skerð-

ingu frá vindmillum hærri en 100m. Eðlilegt sé að afmarka víðerni með tilliti til kosta sem eru 

í nýtingarflokki rammaáætlunar.   

• Kyrrlát svæði 

o Miðað er við að sveitarfélögin fjalli um kyrrlát svæði í sínu aðalskipulagi en mögulegt að þau 

þurfi að vinna sem verkefni hjá SASS. Ákvarðanir verði betri ef horft er heildstætt á svæðið 

og mörg kyrrlát svæði eru þvert á sveitarfélagamörk. 

• Orka 

 

Kafli 5. Ábyrg nýting auðlinda 

• Ferðaþjónusta 

o Óskað var eftir samræmingu á umfjöllun um mismunandi ferðaleiðir – hver umfjöllunarefnin 

eru. 

• Orkuvinnsla 

• Grunnvatn 

• Beitar og veiðinytjar 

o Ábending um að vísa í lög um upprekstur og veiðinytjar í kaflanum. 

3. Næsti fundur 

Næsti fundur er boðaður 25. október á Hvolsvelli.  

 

 


